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ř. งานบริการประจําของสมาคมฯ      

 ř.ř เกบ็รวบรวม เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศทีÉเกีÉยวกับอุตสาหกรรมปลาป่น

เพืÉอบริการสมาชิกและบุคคลทัÉวไป      

 ř.Ś ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนอืÉนๆ เพืÉอร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทัÊง

ด้านการตลาด การผลิต และปัญหาอืÉน ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สมาคมฯ    

  

Ś. งานดา้นการประชาสมัพนัธ ์      

 Ś.ř สมาคมฯได้ปรับเปลีÉยนการส่งข่าวสารประจาํเดือนให้สมาชิกและผู้ เกีÉยวเนืÉองทัÊงภาคราชการและเอกชน   

จากทางไปรษณีย์มาเป็นส่งข่าวสารให้ทางไลน์กลุ่มสมาชิกและขึÊนเว็บไซต์สมาคมฯ  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกสามัญ 

Şş  ราย สมาชิกสมทบ   ŜŘ  ราย   รวม   řŘş   ราย  ทัÊ งนีÊ ใน ปี  ŚŝŞŞ  มี สมาชิกสามัญ ลาออก Ś  ราย                 

สมทบลาออกและจาํหน่ายออกตามข้อบังคับ Ŝ ราย  และสมทบเข้าใหม่ ř ราย  (ขอ้มูล ณ วนัทีÉ śř ตุลาคม ŚŝŞŞ) 

Ś.Ś เพืÉอความสะดวกและเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารได้

รวดเร็ว สมาคมฯจึงได้จัดทาํเวบ็ไซต์ www.thaifishmeal.com ตัÊงแต่วันทีÉ ŚŘ กันยายน ŚŝŝŚ จนถึงปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาเว็บไซต์พร้อมรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อีกทัÊ งได้ ตัÊ งไลน์กลุ่มสมาชิกสมาคมฯและกลุ่ม  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯขึÊนเพืÉอจะได้มีการเข้าถึงข้อมูลทีÉสมาชิกและคณะกรรมการฯต้องการปรึกษาได้อย่าง

รวดเรว็ พร้อมแลกเปลีÉยนพูดคุยกนัในทุกๆเรืÉองราวทีÉเกีÉยวกบัสถานการณ์ปลาป่นทัÊงในและต่างประเทศพร้อมอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบอย่างรวดเรว็ยิÉงขึÊนนับว่าสมาคมฯประสบความสาํเรจ็ในระดับหนึÉง     

Ś.ś ประสานงานกบัสืÉอมวลชนทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศให้ช่วยกระจายข่าวเกีÉยวกับสถานการณ์และ

สภาวะราคาปลาป่นทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศตลอดจนข้อมูลทีÉเกีÉยวเนืÉองอย่างชัดเจนยังสาธารณชนทราบ

อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการประชาสมัพันธ์เวบ็ไซต์ของสมาคมฯและข่าวสารอืÉนๆทีÉสาํคัญ  

Ś.Ŝ   การเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐฯและเอกชนในการประชาสมัพันธ์ถึงสถานการณ์ปลาป่น เพืÉอให้ทุกฝ่ายได้

ทราบข้อมูลทีÉถูกต้องชัดเจนสามารถนาํไปวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้ตลอดจนรับทราบข้อมูลใหม่ๆ

เพืÉอแจ้งยังสมาชิกให้ทราบและทนัต่อเหตุการณ์ 

2.5   Infographic เรืÉองราวเกีÉยวกับอุตสาหกรรมปลาป่นยังคงปรากฎบน YouTube และเว็บไซต์สมาคม

ผู้ผลิตปลาป่นไทย เพืÉอเป็นการประชาสมัพันธอ์ุตสาหกรรมปลาป่น 

Ś.Ş   สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชืÊ อไวรัสโคโรน่า ŚŘřš (COVID-řš) คลีÉคลายสมาคมฯได้จัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประชุมสญัจรร่วมสมาชิก ดังนีÊ  

 

 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี ŚŝŞŝ-ŚŝŞŞ 
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Śś ก.พ.ŞŞ -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ 

ณ  ทีÉทาํการสมาคมฯ    

ŚŚ เม.ย.ŞŞ -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ 

  ณ ห้องฟอร์จูน Ŝ ชัÊน Ś โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

řŞ มิ.ย.ŞŞ - ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ภเูกต็ อาเคเดีย ในทอน บีช  จังหวัดภเูกต็  

řŠ ส.ค.ŞŞ -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞŞ  

ณ ทีÉทาํการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  

ŚŘ ต.ค.ŞŞ -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŞ  

ณ โรงแรมแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ 

ŚŘ ต.ค.ŞŞ -ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŝ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ 

  ณ โรงแรมแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ 

   

ś. งานดา้นการแกไ้ขปัญหาการตลาด 

 ś.ř. นโยบายดา้นการนําเขา้      

นโยบายและมาตรการการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ทีÉภาครัฐฯจะต้องกาํหนดในทุกๆปีนัÊน  ซึÉงได้กาํหนดเป็น

คราวละ ś ปี โดยคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลวัตถุดิบอาหารสัตว์  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีการ

ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทัÊงภาครัฐฯและเอกชนทีÉเกีÉยวข้อง  เมืÉอวันทีÉ řř กรกฎาคม ŚŝŞŞ เพืÉ อประเมิน

สถานการณ์และพิจารณาแนวทางกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš โดยทีÉ

ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เหน็ควรคงมาตรการนาํเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถัÉวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพด

เลีÊ ยงสตัว์) ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš เช่นเดียวกบัปี ŚŝŞŜ-ŚŝŞŞ ทุกกรอบการค้าและจากประเทศกรอบความตกลง ดังนีÊ  

โปรตนี ŞŘ% ขึÊนไป พิกดัอัตราศุลการกรประเภทย่อย  ŚśŘř.ŚŘŚŘ ไม่จาํกดัปริมาณนาํเข้า 

โปรตีนตํÉากว่า ŞŘ%  พิกดัอัตราศุลการกรประเภทย่อย ŚśŘř.ŚŘřŘ ต้องขออนุญาตนาํเข้า 

 

กรอบความตกลง มาตรการนาํเขา้ ปี Şş-Şš 

AFTA  (อาเซียน) 0% 

 

ACFTA (อาเซียน-จีน)  

 

0%  

(ทุกประเทศ ยกเว้นเมียนมา) 

 

AANZFTA (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) 0% 
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ś.Ś นโยบายผลกัดนัดา้นการส่งออก      

โดยการประชุมหารือไดม้ีลาํดบัดงันีÊ  

ŚŠ ต.ค.Şŝ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ม.ค.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

Śś ก.พ.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ŚŘ มี.ค.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řş เม.ย.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกนัในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) 5% 

AHKFTA  (อาเซียน-ฮ่องกง) 

    

โปรตีนตํ Éากว่า ŞŘ%  

ปี Şş=5%  ปี ŞŠ = 3%  ปี Şš = 3% 

   โปรตีน ŞŘ% ขึÊ นไป 

ปี 67=8%   ปี 68 = 5%  ปี 69 = 5% 

TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) 0% 

TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) 0% 

JTEPA (ไทย-ญีÉปุ่ น) 0% 

TCFTA (ไทย-ชิล)ี 0% 

RCEP (หุ้นส่วนทางเศรษฐกจิระดับภมูิภาค) โปรตีนตํ Éากว่า 60% 

ปี 67=8.5%  ปี 68 = 8%  ปี 69 = 7.5% 

โปรตีน 60% ขึÊ นไป 

ปี 67=12.8%   ปี 68 = 12%  ปี 69 = 11.3% 

DFQF (โครงการให้สิทธพิเิศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีÉสดุฯ) โปรตีน ŞŘ% ขึÊนไป Ř% 

นอกความตกลง โปรตีนตํÉากว่า 60%   6% 

โปรตีน 60% ขึÊนไป  15% 
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řŠ พ.ค.ŞŞ -สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข  อุปนายกสมาคมฯ 

พร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯเข้าพบนางสาวบุณิกา  จุลละโพธิ  ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและ 

ยาสัตว์  โดยปรึกษาหารือกันในรายละเอียดเกีÉยวกับการทีÉ EU จะเดินทางมาไทย จึงจะขอให้โรงงาน 

ปลาป่นทีÉเคยแจ้งความประสงค์ส่งออกไป EU จะได้เตรียมความพร้อมในการถูกเข้าตรวจ  

   -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řš มิ.ย.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกนัในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ŚŘ มิ.ย.ŞŞ -สมาคมฯโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯได้ให้ผู้แทน       

บจ.Sogo Planning จาํกัด ในประเทศญีÉปุ่ น เข้าพบเพืÉอสอบถามข้อมูลเกีÉยวกับตลาดปลาป่นในไทย 

เพืÉอใช้ประกอบการลงทุนในอนาคต 

řš ก.ค.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกนัในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ส.ค.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกนัในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ก.ย.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ŚŘ ต.ค.ŞŞ -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกนัในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชืÊ อไวรัสโคโรน่า ŚŘřš (COVID-19) คลีÉคลายจึงทาํให้สามารถ

ประชุมได้ตลอดเกอืบทุกเดือน  ทาํให้ทราบความเคลืÉอนไหวสถานการณ์ปลาป่นมาโดยตลอด 

ในปี ŚŝŞŜ ส่งออกได ้řŚŚ,şşŚ.şŚ ตนั เทียบกบัปี ŚŝŞŝ ส่งออกได ้řśř,ŠşŘ.řŜ ตนั เพิÉมขึÊ น 

š,Řšş.ŜŚ ตนั ส่วนในปี ŚŝŞŞ (ม.ค.- ก.ย.) ส่งออกแลว้ řřŚ,Śřř.şŞŘ ตนั 

 ś.ś  ดา้นการตลาดภายในประเทศ 

นับจากปี ŚŝŝŞ เป็นต้นมาทีÉสมาคมฯได้ร่วมกับ บริษัทกรุงเทพโปรดิËวส จํากัด (มหาชน) ในการร่วมกัน

รณรงค์ให้สมาชิกร่วมมือจัดทาํเอกสารการรับรองแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบปลาป่นจนถึงปี ŚŝŞŞ ได้ร่วมกับกรมประมงใน

การรับรองเอกสาร MCPD-FM ให้กับสมาชิก ซึÉงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกถึงปัจจุบันมีสมาชิกทีÉสามารถทาํ 

MCPD-FM และจัดทาํผ่านระบบออนไลน์ในโปรแกรมทีÉกรมประมงได้พัฒนาขึÊ นเป็นลําดับเพืÉอให้สะดวกสาํหรับ

ผู้ประกอบการทาํให้กับผู้ ซืÊ อทีÉต้องการได้ řŘŘ% แล้วปัจจุบันทุกๆกิโลปลาป่นกจ็ะมีเอกสารรับรองแหล่งทีÉมาอย่าง

ถูกต้องเพืÉอใช้ในการขายภายในประเทศตลอดจนส่งออกยังต่างประเทศด้วย   
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ŘŞ ก.พ.ŞŞ -สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมเพืÉอหารือแนวทางการออกหนังสือรับรองแหล่งทีÉมาของปลาป่นและ

ผลิตภัณฑข์องปลาป่นผ่านระบบบริหารจัดการวัตถุดิบปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น          

 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

จัดโดย...กองพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานสินคา้ประมงและหลกัฐานเพืÉอการสืบคน้  

śř มี.ค.ŞŞ -สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมรับฟังชีÊ แจงการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์

ของปลาป่น ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

จัดโดย...กองพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานสินคา้ประมงและหลกัฐานเพืÉอการสืบคน้ 

Řş เม.ย.ŞŞ - สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมเพืÉอรับทราบแนวทางปฏิบัติระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพืÉอ

สนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลติสนิค้าประมงตลอดสายการผลิต ผ่านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย...กองพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานสินคา้ประมงเเละหลกัฐานเพืÉอการสืบคน้ 

řŠ ก.ย.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข  

อุปนายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯ     

เข้าพบ ผอ.อานันต์  อลัมาตร์ ผู้อาํนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สนิค้าสตัว์นํÊา และปัจจัยการผลิต  

เพืÉอร่วมรับฟังการบรรยายการทาํงานทีÉผ่านมา  และแจ้งถึงการทาํงานต่อไป ทีÉจะขอความร่วมมือกับ

สมาคมฯด้วย สาํหรับประเดน็ทีÉได้หารือกนันัÊน สว่นใหญ่เป็นเรืÉองเอกสารประกอบ   ทัÊงจากเศษเหลือ

จากการเพาะเลีÊ ยง (ฟอร์ม E สัตว์นํÊาจืด)    เศษเหลือจากการแปรรูป สัตว์นํÊาภายในประเทศ (เศษ

เหลือจากการแปรรูปสัตว์นํÊาจากเรือประมง) ซึÉงแนวทางจากทีÉกองฯจะพัฒนาร่วมกันกับ   สมาคมฯ

นัÊนก็คงจะเป็นไปในรูปแบบการจัดระเบียบ/กฎหมายสําคัญทีÉเกีÉยวข้อง พัฒนาเพืÉอให้ครอบคลุม  

สําหรับการปฏิบัติงานทัÊงหมด และทีÉสําคัญตัÊ งแต่เริÉมทํา MCPD กรมประมงยังมิได้ออกตรวจ 

แหล่งทีÉมาของวัตถุดิบ ซึÉงกค็งจะมีการกาํหนดแผนสุ่มตรวจแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบแต่ละประเภทต่อไป 

Ŝ. งานดา้นการแกไ้ขปัญหาการผลิตและคุณภาพ      

Ŝ.ř นโยบายร่วมภาครฐัฯและภาคเอกชนพฒันาระบบการผลิตสินคา้และผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

(CCRF) 

จากทีÉสมาคมฯได้ดําเนินโครงการ FIP อวนลากอ่าวไทยปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการเห็นชอบอย่าง

เป็นทางการจาก  MarinTrust เป็นทีÉเรียบร้อยส่งผลทาํให้โรงงานผู้ผลิตปลาป่นสามารถดําเนินการ

ตรวจประเมินเพืÉอรับการรับรองสายการผลติทีÉใช้ปลาจากอ่าวไทยเป็นวัตถุดิบโดยปัจจุบันมี Ŝ โรงงาน 

ทีÉได้รับการรับรอง คือ   

ř.บริษทัปิโยโภคภณัฑ์ จาํกดั จังหวัดสมุทรสาคร 
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Ś.บริษทัศิริแสงอาราํพี จาํกดั จังหวัดสมุทรสาคร 

ś.บริษัทเซ้าส์อีสทเ์อเชีÉยนแพคเกจจิÉงแอนด์แคนนิÉง จาํกดั  จังหวัดสมุทรสาคร 

Ŝ.บริษทัแสงเจริญวัฒนาการประมง จาํกัด จังหวัดสงขลา 

řŞ มี.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนําโดยคุณอํานวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ/คุณสุภาวดี โชคสกุล

นิมิตร อุปนายกสมาคมฯ /คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการ

สมาคมฯ เข้าพบท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง  เพืÉอหารือการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (FIP) 

 ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัÉง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม  

řš เม.ย.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณมงคล  เหล่าทวีสขุ  อุปนายกสมาคมฯ , คุณสภุาวดี  โชคสกุล- 

นิมิตร   อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ  เข้าร่วมรับฟังการนาํเสนอความคืบหน้าการ

ดาํเนินโครงการฯ และผลงานวิจัยภายใต้โครงการฯ รวมถึงรวบรวมข้อคิดเห็นต่อผลการวิจัยอันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายด้านการประมงในอนาคต   

 ณ ห้องฟอร์จูน ś-Ŝ ชัÊน ś โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และระบบออนไลน ์

řš มิ.ย.ŞŞ -สมาคมฯโดยคณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ 

เข้าพบปรึกษาหารือในการดําเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาประมงอวนลากอ่าวไทย (FIP) 

เฟส Ś  ระหว่างคณะทาํงาน TSFR โดยมีคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สตัว์ไทย  ณ  สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย   

řŠ ก.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมเพืÉอหารือความคืบหน้าแผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Gulf of 

Thailand Trawl Fisheries Action Plan : FAP) กบัหน่วยงานมาตรฐานสากล MarinTrust 

  ณ กรมประมง  

řš ก.ค.ŞŞ -สบืเนืÉองจากการดาํเนินงานโครงการประมงเพืÉอความยัÉงยืน (Fishery Improvement Plan) ปัจจุบัน 

ได้รับการรับรองสถานะโครงการฯ จากผู้ประเมินมาตรฐาน MarinTrust ส่งผลให้โรงงานผู้ผลติ   ปลา

ป่นทีÉเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอการรับรองโรงงานจาก MarinTrust เพืÉอแสดงถึงความรับผิดชอบ

และความยัÉงยืนของวัตถุดิบ MarinTrust เข้าเยีÉยมชมโรงงานผู้ ผลิตปลาป่น บริษทัปิโยโภคภัณฑ ์

จํากดั จังหวดัสมุทรสาคร   

ŚŘ ก.ค.ŞŞ - ผู้ประเมิน MarinTrust  และเจ้าหน้าทีÉคณะทาํงานฯเข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเพืÉอ 

หารือข้อสงสัยการรับรองมาตรฐานโรงงานแบบ IP Program โดยเฉพาะการระบุสายพันธุ์ปลาทีÉมีอยู่

หลากหลายสายพันธุ ์ (Multi-Species Fishery)  ณ ทีÉทาํการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

จัดโดย...คณะทํางาน CCRF Š สมาคมฯ  
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Śŝ ก.ย.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ  เข้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "การทบทวนและวางแผนสาํหรับการบันทกึ กลุ่มสัตว์นํÊาทีÉถูกคุกคาม ใกล้สูญพันธุ์ และถูกคุ้มครอง (ETP 

Species) และปฏสัิมพันธก์บัเครืÉองมือประมงอวนลาก"   

จัดโดย...คณะทํางาน CCRF (Š สมาคมฯ)  

Ŝ.Ś นโยบายการนําเสนอขอ้มูลการผลิต   

สมาคมฯได้รับข้อมูลการผลิตปลาป่นจากกรมประมงโดยทีÉโรงงานปลาป่นได้จัดทาํ MCPD-FM ส่งให้กับ  

กรมประมงตรวจสอบเพืÉอออกเอกสารรับรองแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบทุกประเภทซึÉงจะได้ข้อมูลสมบูรณ์ในการนาํไปใช้

เพืÉอกาํหนดนโยบายต่างๆทัÊงภาครัฐฯและเอกชน โดยเฉพาะข้อมูลการผลิตนีÊ จะสืÉอสารต่อไปยังต่างประเทศอย่าง

ต่อเนืÉอง ทุกปี 

Ŝ.ś นโยบายการจัดการฝึกอบรมเชิงวิทยาการเพืÉอพฒันาคุณภาพสินคา้ปลาป่น 

řŠ พ.ค.ŞŞ - สมาคมฯเข้าพบสัตวแพทย์หญิงบุณิกา  จุลละโพธิ ผู้อาํนวยการกองควบคุมอาหารและยาสตัว์ เพืÉอ

หารือการจัดฝึกอบรม GHPs ให้กบัสมาชิก  

Ŝ-Ş ก.ย.ŞŞ - สมาคมจัดอบรมให้สมาชิกฯหลักสตูร GHPs (Codex) / HACCP (Codex) Introduction and  

Internal Auditor_สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยได้รับเกยีรติจากคุณมงคล เหล่าทวีสุข  

อุปนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน  การอบรมสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกทุกท่านได้รับความรู้กนั 

เตม็เปีÉ ยม  สามารถสอบผ่านหลักสตูรทัÊงสิÊนจาํนวน śŞ โรงงาน ŝŘ ท่าน  สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิÉงว่า

การอบรมในครัÊงนีÊ สมาชิกจะสามารถนําความรู้ทีÉอบรมนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาํระบบ GHPs 

ของโรงงานตนเองได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพต่อไป  

ŝ. การประชุมและสมัมนาร่วมภาครฐัฯ และเอกชน      

ŝ.ř ภาครฐัฯ      

 ŝ.ř.ř กระทรวงพาณิชย ์  

řŘ ต.ค.Şŝ -เข้าร่วมประชุมหารือการดาํเนินการทีÉเกีÉยวข้องกับการค้าสินค้าภายใต้ความตกลง TPCEP 

 จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Śř ต.ค.Şŝ -เข้าร่วมประชุมรายงานผลการเจรจาความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้องค์การการค้าโลก  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Śŝ ต.ค.Şŝ -เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นในประเด็นการนํารูปแบบการสะสมถิÉนกําเนิดสินค้าแบบ Full 

Cumulation มาใช้ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี AANZFTA   

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Śř ธ.ค.Şŝ - สมาคมฯผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยท่านนายกสมาคมฯมอบหมายให้คุณกิตติพัฒน์  เอืÊออารีมิตร   

กรรมการกลาง พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯเข้าพบเพืÉออวยพร ท่านวัฒนศักย์ เสือเอีÉยม  อธิบดี

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ในโอกาสวันขึÊนปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞŞ   (ภาพประกอบ) 
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ŚŞ ธ.ค.Şŝ - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณมงคล เหล่าทวีสขุ      

อุปนายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯเข้าพบเพืÉออวยพรท่านเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดี

กรมประมง และท่านบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาส

วันขึÊนปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞŞ  

-สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ

เข้าพบเพืÉออวยพรท่านกีรติ  รัชโน ปลดักระทรวงพาณิชย์  ในโอกาสวันขึÊนปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞŞ  

Řš มิ.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา และกลุ่ม

อุตสาหกรรมประมงและประมงแปรรูป และอืÉนๆ  ผ่านระบบ Zoom 

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

řř ก.ค.ŞŞ -สมาคมฯโดยคณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสขุ  อุปนายกสมาคมฯ  

พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางกาํหนดนโยบายและมาตรการนาํเข้าวัตถุดิบ

อาหารสตัว์ ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš จัดโดย...กรมการคา้ภายใน   

Śş ก.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพืÉอเตรียมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

  จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

řŜ ก.ย.ŞŞ -เข้าร่วมงานสัมมนาเรืÉอง “อัพเกรดอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาตร์

เศรษฐกจิ ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก” 

 จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

5.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ŘŠ พ.ย.Şŝ -สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯได้ร่วมกันให้ข้อมูลสํานักเศรษฐกิจ

การเกษตรเกีÉยวกบัสถานการณ์ปลาป่นปี ŚŝŞŝ-ŚŝŞŞ   ผ่านระบบทางไกล Zoom 

řŝ ธ.ค.Şŝ -เข้าร่วมสัมมนา..เรืÉอง สภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ŚŝŞŝ และแนวโน้มปี ŚŝŞŞ "Go Together 

Better Thailand : เกษตรเข้มแขง็ ประเทศไทยแขง็แกร่ง"  

จัดโดย...สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

ŚŚ ธ.ค.Şŝ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร 

กรรมการกลางสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบอวยพรในโอกาสวันขึÊนปีใหม่ ŚŝŞŞ  

ดังนีÊ  

 นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์ (นายสัตวแพทย์ชาํนาญการพิเศษ)  

ผู้อาํนวยการกองควบคุมอาหารและยาสตัว์ 

 นายธรีะยุทธ สุทธจิักร์ (นายสตัวแพทย์ชาํนาญการ) หวัหน้าฝ่ายบริหารทัÉวไป 

 นายวีระ  อิÊงสอาด (นักวิชาการสัตวบาลชาํนาญการ)  
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หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสตัว์ 

 นายวัชระ ศิริตันติÍ (นักวิชาการสัตวบาลชาํนาญการ)  หัวหน้ากลุ่มฝ่ายมาตรฐานอาหารสตัว์ 

 นายอดุลย์  เพิÉมผล (นายสตัวแพทย์ชาํนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ 

 นายบุญเสริม  ปีตานนทช์ัย (นักวิชาการสตัวบาลชาํนาญการพิเศษ)  

หัวหน้าฝ่ายรับรองประกนัคุณภาพ 

 นางสาวณัฐพร ไชยานุวงศ์ (นายสตัวแพทย์ชาํนาญการ) ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ 

 นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิÍ (นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ) ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ 

 นางสาวอรพรรณ วงศ์คาํ (นักวิชาการสัตวบาลชาํนาญการ) ฝ่ายนาํเข้าส่งออก    

 

คณะกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย กรมประมง 

ŚŜ พ.ย.Şŝ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŝ* 

ŘŠ ก.พ.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ* 

ŚŞ เม.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ* 

* ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลนโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

คณะอนุกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพการเพาะเลีÊ ยงสตัวนํ์Êา กรมประมง 

řŜ พ.ย.Şŝ -เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีÊ ยงสตัว์นํÊา ครัÊงทีÉ š/ŚŝŞŝ* 

Śś ม.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศกัยภาพการเพาะเลีÊ ยงสตัว์นํÊา ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ* 

řŠ เม.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศกัยภาพการเพาะเลีÊ ยงสตัว์นํÊา ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ* 

 * ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลนโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

ŝ.ř.ś กระทรวงการคลงั 

řŝ มิ.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมเพืÉอพิจารณาร่างข้อบทกฎว่าด้วยถิÉนกาํเนิดสินค้า และเกณฑ์ถิÉนกาํเนิดสินค้าภายใต้

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Agreement : CEPA) 

ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ เพืÉอพิจารณาประเด็นสาํคัญในร่างข้อบทกฎว่าด้วยถิÉน

กาํเนิดสนิค้าและเกณฑ์ถิÉนกาํเนิดสนิค้า ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   ในรูปแบบออนไลน์ 

จัดโดย...กรมศุลกากร   

ŝ.ř.Ŝ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม 

Śř ก.ค.ŞŞ -สมาคมฯได้รับทราบจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่ากรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม จะมีการกําหนดค่ามาตรฐานพารามิเตอร์ ฟอสฟอรัส

ทัÊงหมด (TP) ในการทีÉจะออกมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊ งจากโรงงานประกอบกิจการ

เกีÉยวกบัอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท řŝ(ř) และ řŝ(Ś) ซึÉงคือ

โรงงานปลาป่นอยู่ในประเภท řŝ(Ś) 
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 -สมาคมฯแจ้งสมาชิกให้เกบ็ตัวอย่างนํÊาทิÊงจากโรงงานเพืÉอส่งตรวจหาค่าฟอสฟอรัส 

ŚŚ ก.ค.ŞŞ -สมาชิกส่งผลตรวจกลับมาสมาคมฯยังมีจาํนวนน้อยมากซึÉงอาจเป็นเพราะระยะเวลาในการส่ง

ตรวจ ผลทีÉได้จึงยังไม่มากพอทีÉจะรวบรวมไปประชุมในวันทีÉ ş สงิหาคม ŚŝŞŞ 

Řş ส.ค.ŞŞ -กรมควบคุมมลพิษได้กาํหนดให้คณะทาํงานกาํหนดมาตรฐานนํÊาทิÊงจากโรงงานประกอบกจิการ

เกีÉยวกับอาหารสัตว์ เชิญประชุมผู้ เกีÉยวข้องเพืÉ อหารือเกีÉยวกับการกําหนดรายการและค่า

มาตรฐานนํÊาทิÊ งทีÉ เหมาะสม ทัÊ งนีÊ โดยเชิญ ผ่านทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            

ซึÉงสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เข้า

ร่วมรับฟังและชีÊแจงด้วย ซึÉงทีÉประชุมสรุปได้ดังนีÊ  

  ř. เบืÊองต้นกาํหนดโรงงานลาํดับทีÉ řŝ(Ś) ค่าฟอสฟอรัส (TP) ไม่เกนิ ŝ มิลลิกรัม/ค่า 

เปอร์เซน็ไทล์ทีÉ şŘ 

  Ś. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยแจ้งทีÉประชุมขอกลับไปรวบรวมผลการตรวจค่า TP จากสมาชิกทัÉว 

ประเทศเพืÉอนาํมาเสนอเป็นข้อมูลให้กับกรมควบคุมมลพิษในการทีÉจะบังคับใช้ต่อไป 

řş ส.ค.ŞŞ -สมาคมฯรวบรวมค่านํÊาทิÊ งจากสมาชิกทีÉส่งผลตรวจมาให้ไปยังกรมควบคุมมลพิษและสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัÊงนีÊ เพืÉอจะได้นาํเข้าทีÉประชุมพิจารณาต่อไปในวันทีÉ ŚŚ สิงหาคม 

2566  

ŚŚ ส.ค.ŞŞ -สมาคมฯเข้าร่วมประชุม เรืÉอง “การกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊ งจากโรงงาน

ประกอบกิจการเกีÉยวกับอาหารสัตว์”  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยทีÉประชุมได้สรุปการ

กาํหนดค่าฟอสฟอรัส (TP) ของโรงงานลาํดับทีÉ řŝ(Ś) ทีÉไม่เกิน ŝ มิลลิกรัม/ค่าเปอร์เซ็นไทล์ 

ทีÉ şŘ โดยมีผลบังคับใช้ในปีหน้าต่อไป 

ŝ.Ś สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการคณะต่างๆ  

Śş ต.ค.Şŝ -เข้าร่วมประชุมสืÉอสารงาน APEC ให้กับเครือข่ายขอหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ

ไทย   ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

Řŝ เม.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ    

ผ่านรูปแบบ Google Meet  

řŠ เม.ย.ŞŞ - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจาํปี ครัÊงทีÉ ŝŞ  

řś มิ.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ*   

řŞ ส.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ*   

Řŝ ก.ย.ŞŞ -เข้าร่วมสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจําปี ŚŘŚś ภายใต้ Theme งาน Connect  

Sustainable Competitive  

**ผ่านรูปแบบ Google Meet 

ŝ.ś สมาคมและหน่วยงานภาคเอกชนอืÉนๆ      
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 สมาคมฯได้ร่วมมือกับสมาคมฯทีÉเกีÉยวเนืÉองภาคอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว์ในการแลกเปลีÉยนข้อมูล

ข่าวสารตลอดจนการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกันในส่วนทีÉเกีÉยวเนืÉองทัÊงภาคการประมงและแรงงาน เพืÉอนําเสนอ  

ภาครัฐฯอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมมาตลอด ดังนีÊ  

Řŝ ต.ค.Şŝ -สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯให้สัมภาษณ์เชิง

ลึกข้อมูลและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์จะถูกนํามาใช้ในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการ

รองรับผลกระทบจากความตกลง RCEP รวมถึงการดาํเนินการเจรจาความตกลงการค้าเสรีต่างๆทีÉ

อาจมีขึÊนในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัททีÉดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างสงูสุดต่อไป ผ่าน

ระบบออนไลน์ 

จัดโดย...บริษทั โบลลิเกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

Śś พ.ย.Şŝ -สมาคมฯโดยคุณกิตติพัฒน์  เอืÊออารีมิตร กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ก า ร ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ  “ ř Ş th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and 

Production” เป็นงานประจาํปีของมูลนิธิเพืÉอส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยัÉงยืนแห่งเอเชีย

แปซิฟิก   ซึÉงผู้แทนสมาคมฯจะได้ร่วมเสวนากลุ่มย่อย  หัวข้อ SUSTAINABLE Agri-Food Supply 

Chain  เพืÉอนาํเสนอการพัฒนาทีÉยัÉงยืนในห่วงโซ่การผลิตสนิค้าสตัว์นํÊาไทย   

จัดโดย..เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีÉย ั Éงยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 

ดําเนินการร่วมกบักรมส่งเสริมคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม  

řŝ พ.ย.Şŝ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ครัÊงทีÉ Ş/ŚŝŞŝ 

ผ่านระบบทางไกล Zoom  จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

śŘ ม.ค.ŞŞ - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย เอืÊออารีมติร  นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞŞ  

จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย   

ŚŠ ก.พ.ŞŞ - ผู้ จัดการสมาคมฯเป็นผู้แทนนายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ.ŚŝŞŞ          

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  

จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

Ŝ-ŝ เม.ย.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรืÉอง "เพิÉมโอกาสการค้าการลงทุนด้วย FTA  ไทย-ภูฎาน   ผ่าน

ระบบออนไลน์  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

ร่วมกบั บริษทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย)  จํากดั 

śř พ.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมกับดร.พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เกีÉยวกับปัญหาการนําเข้า-ส่งออก  สินค้าประมง       

ทีÉมีส่วนผสมของสตัว์นํÊา และปัญหาสง่ออกไข่  ณ ห้อง ŚŝŘś ชัÊน ŝ ตึกบัญชาการŚ  ทาํเนียบรัฐบาล 

 สรุปสาระสาํคัญได้ดังนีÊ ... 
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ř.เรืÉองปัญหาส่งออกไข่ โดยไม่ไดข้ออนุญาต นายพีระพันธุ์ เลขาธกิารสาํนักนายกฯ รับทราบปัญหา 

สาเหตุจากการปรับปรุงคาํนิยาม “ซากสัตว์”พรบ.โรคระบาดสัตว์ŚŝŝŠ เนืÉองจากคาํนิยามกว้างมาก 

และไม่ได้ระบุว่าไข่เพืÉอการบริโภคจะต้องขออนุญาต ไม่มีการประชาสัมพันธ์ และระบบของกรมปศุ

สัตว์กย็ังไม่พร้อมปฏิบัติ ทาํให้ภาคเอกชนไม่ทราบและไม่ได้ขออนุญาตส่งออกไข่และยังเป็นช่วงเร่ง

การส่งออกตามนโยบายรัฐด้วย  นายพีระพันธุ์ เลขาธิการสาํนักนายกฯ เสนอให้เอกชนใช้สิทธิÍตาม

กฎหมายฟ้องราชการถึงความบกพร่องในหน้าทีÉได้  ส่วนระยะยาว จะต้องแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน 

และจะขอทราบทีÉมา ประกาศทีÉมีการปรับปรุงคาํนิยาม รวมทัÊงเอกสาร หนังสอืทีÉมีการโต้ตอบทัÊงหมด 

Ś.เรืÉองนําเขา้ผลิตภณัฑส์ตัวน์ํÊ า นายพีรพันธ์ เลขาธิการสาํนักนายกฯ รับทราบถึงปัญหาทีÉเกิดจาก

นิยาม พรก.การประมง ซึÉงขณะนีÊอยู่ระหว่างดาํเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่แล้ว จึงขอให้เอกชนสรุป

ข้อมูลทัÊงหมดพร้อมเอกสารทีÉเกีÉยวข้องมาเพืÉอพิจารณาเสนอปรับปรุงและเหน็ว่านิยาม ผลติภัณฑ์เพืÉอ

การอุปโภคหรือบริโภคเป็นคาํทีÉใช้กับมนุษย์  ไม่ได้ใช้กับสัตว์   ทาํให้เกิดปัญหาเรืÉองการตีความทีÉไม่

ถูกต้อง  เนืÉองจากกฎหมายประเทศไทยคนทีÉร่างฯไม่ได้ใช้  คนใช้ไม่ได้ร่าง 

Řś ก.ย.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธบีาํเพญ็พระราช 

กุศล ดร.ชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกิตติศักดิÍ บริษัท เบทาโกร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทใน

เครือ และประธานกรรมการบริษัทเบทาโกรโฮลดิÊ ง จาํกัด  ทัÊงนีÊ ในนามสมาคมฯได้ร่วมบาํเพ็ญกุศล

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพืÉอสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี  จาํนวน řŘ,ŘŘŘ 

บาท      

Řŝ ก.ย.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารมิตร  นายกสมาคมฯเข้าร่วมบาํเพญ็พระราช 

กุศล คุณหญิงเทวี  เจียรวนนท ์  ทัÊงนีÊ ในนามสมาคมฯได้ร่วมบาํเพญ็กุศลสมทบทุนเพืÉอโรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จาํนวน řŘ,ŘŘŘ บาท 

   

Ş.  การเขา้ร่วมเป็นกรรมการและคณะทํางานในหน่วยงานของภาครฐัฯและเอกชน  

6.1 สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะทํางานโครงการพฒันาและ 

ผลกัดนัผลิตภณัฑป์ระมงภายใตม้าตรฐานการผลิตและการทําประมงอย่างรบัผิดชอบ (CCRF) 

เครืÉองมืออวนลากฝัÉงอ่าวไทย   

6.2 สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน 

และคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

6.3 สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันา 

ศกัยภาพการประมงไทย กรมประมง 

6.4 สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันา 

ศกัยภาพการเพาะเลีÊ ยงสตัวน์ํÊ า กรมประมง 
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6.5   สมาคมฯโดยคุณทวี  ปิยะพัฒนา นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ เป็นรองประธานอาวุโส, 

ประธานสายงานส่งเสริมและสนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวดั รอบปีบริหาร ŚŝŞŝ-ŚŝŞş 

6.6 สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ เป็นทีÉปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศ

ไทยในรอบปีบริหาร ŚŝŞŜ-ŚŝŞŞ 

6.7 สมาคมฯโดยคุณสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวดัปัตตานี 

6.8 สมาคมฯโดยคุณมงคล  เหล่าทวีสุข อุปนายกสมาคมฯ เป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผูใ้ชว้ตัถุดิบ

อาหารสตัว ์รอบปีบริหาร ŚŝŞ -ŚŝŞş 

6.9 สมาคมฯโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นรองประธานกรรมการสมาคมการ

ประมงแห่งประเทศไทย ฝ่ายต่างประเทศ  ในรอบปีบริหาร ŚŝŞŜ-ŚŝŞŞ 

6.10 สมาคมฯโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นนายกสมาคมการประมงกนัตัง 

จังหวดัตรงั 

6.11 สมาคมฯโดยคุณสวุิทย์  ตันรัตนากร กรรมการกลางสมาคมฯ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวดัสงขลา 

6.12 สมาคมฯโดยคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิÍ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยภาคกลาง  

6.13 สมาคมฯโดยคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิÍ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ

ประมง สมาคมการประมงนอกน่านนํÊาไทย 

 

ş. การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมการคา้และองคก์รเอกชน      

7.1 สมาคมฯเป็นสมาชิกสามัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      

7.2 สมาคมฯเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย     

7.3 สมาคมฯโดยผู้จัดการสมาคมฯเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

//**//**//**//**//**//**//**//**//**// 

 

 

 


